

แผนการวัดผลประเมินผลตามมาตรฐาน / ตัวชี้วัด
อัตราส่วนคะแนนระหว่างเรียน : ปลายภาคเรียน = 80:20
วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ 21101 ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 (ม.1/1.ม1/2)
นางสาวปัทมา ใจชื่น

หน่วย ที่	ชื่อหน่วยการ เรียนรู้	มาตรฐานตัวชี้วัด	สัดส่วน คะแนน		รวม คะแนน	ชิ้นงานที่มอบหมาย	วิธีการ/รูปแบบของเครื่องมือ ในการวัดผล
			K	P			
1	Hello	<p>มาตรฐาน ต1.1 เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆ และแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล</p> <p>มาตรฐาน ต1.2 มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร แสดงความรู้สึก และความคิดเห็นได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>มาตรฐาน ต1.3 นำเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ โดยการพูดและการเขียน</p> <p>มาตรฐาน ต 2.1 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและนำไปใช้ได้เหมาะสมกับกาลเทศะ</p> <p>มาตรฐาน ต2.2 เข้าใจความเหมือนและความต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับภาษาและวัฒนธรรมไทย และนำมาใช้ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม</p> <p>ตัวชี้วัด</p>	5	5	10	<p>1. พูดและตอบรับคำทักทาย แนะนำตนเองและเพื่อนตอบรับคำแนะนำให้รู้จักและฟังถ้อยคำที่ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ</p> <p>2. พูดสะกดชื่อและบอกชื่อเล่นของตนเองและพูดแนะนำบุคคลใกล้ชิดให้ผู้อื่นรู้จัก</p>	<p>1. ประเมินผลกิจกรรมคู่โดยใช้แบบประเมินการสนทนา กิจกรรมคู่</p> <p>2. ประเมินผลการแสดงบทบาทสมมุติโดยใช้แบบประเมินการแสดงบทบาทสมมุติ</p> <p>3. แบบประเมินการฟังถ้อยคำ</p> <p>4. ประเมินการพูดบรรยาย โดยใช้เกณฑ์การประเมินการพูดนำเสนอ</p>

		<p>ต1.1 ม.1/3 เลือกประโยคและข้อความให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง (non-text information) ที่อ่าน</p> <p>ต1.1 ม.1/4 ระบุหัวข้อเรื่อง (topic) ใจความสำคัญ (main idea) และตอบคำถามจากการฟังและอ่านบทสนทนา นิทาน และเรื่องสั้น</p> <p>ต1.2 ม.1/1 สนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง กิจกรรมและสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวัน</p> <p>ต1.3 ม.1/1 พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง กิจกรรมประจำวัน ประสบการณ์ และสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว</p> <p>ต1.3 ม.1/3 พูด/เขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมหรือเรื่องต่างๆใกล้ตัว พร้อมทั้งให้เหตุผลสั้นๆประกอบ</p> <p>ต2.1 ม.1/1 ใช้ภาษา น้ำเสียง และกิริยาท่าทางสุภาพเหมาะสม ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา</p> <p>ต2.2 ม. 1/2 เปรียบเทียบความเหมือนและความต่างระหว่างเทศกาล งานฉลอง วันสำคัญ และชีวิตความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษากับของไทย</p>					
2	Homes	<p>มาตรฐาน ต1.1 เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆ และแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล</p>	5	5	10	<p>1. พูดขอและให้ข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ ชื่อ ถิ่นที่อยู่อาศัย อายุ หมายเลขโทรศัพท์ของตนเองและ</p>	<p>1. ประเมินผลกิจกรรมคู่โดยใช้แบบประเมินการสนทนา กิจกรรมคู่</p>

		<p>มาตรฐาน ต1.3 นำเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ โดยการพูดและการเขียน</p> <p>มาตรฐาน ต2.2 เข้าใจความเหมือนและความต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับภาษาและวัฒนธรรมไทย และนำมาใช้ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม</p> <p>ตัวชี้วัด</p> <p>ต1.1 ม.1/1 ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอร้อง คำแนะนำ และคำชี้แจงง่ายๆ ที่ฟังและอ่าน</p> <p>ต1.1 ม.1/2 อ่านออกเสียงข้อความ นิทาน และบทร้อยกรอง (poem) สั้นๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน</p> <p>ต1.1 ม.1/3 เลือกประโยคและข้อความให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง (non-text information) ที่อ่าน</p> <p>ต1.3 ม.1/1 พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง กิจกรรมประจำวัน ประสบการณ์ และสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว</p> <p>ต1.3 ม.1/2 พูด/เขียน สรุปใจความสำคัญ/แก่นสาระ (theme) ที่ได้จากการวิเคราะห์เรื่อง/เหตุการณ์ที่อยู่ในความสนใจของสังคม</p> <p>ต2.2 ม.1/1 บอกความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ การใช้เครื่องหมายวรรคตอน และการ</p>			<p>ผู้อื่นได้</p> <p>2. ฟังและให้ข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ ชื่อ ถิ่นที่อยู่อาศัยของบุคคลได้</p> <p>3. อ่านข้อความบรรยายบุคคลสั้นๆ เข้าใจ</p> <p>4. ค้นคว้าและนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับประเทศที่สนใจ</p>	<p>2. ประเมินผลการแสดงบทบาทสมมติโดยใช้แบบประเมินการแสดงบทบาทสมมติ</p> <p>3. แบบประเมินการฟังถ้อยคำ</p>
--	--	---	--	--	--	--

		ลำดับคำตามโครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย ต2.2 ม. 1/2 เปรียบเทียบความเหมือนและความต่างระหว่างเทศกาล งานฉลอง วันสำคัญ และชีวิตความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษากับของไทย					
3	Family	<p>มาตรฐาน ต1.1 เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆ และแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล</p> <p>มาตรฐาน ต1.2 มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร แสดงความรู้สึก และความคิดเห็นได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>มาตรฐาน ต1.3 นำเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ โดยการพูดและการเขียน</p> <p>มาตรฐาน ต 2.1 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและนำไปใช้ได้เหมาะสมกับกาลเทศะ</p> <p>มาตรฐาน ต2.2 เข้าใจความเหมือนและความต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับภาษาและวัฒนธรรมไทยและนำมาใช้ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม</p> <p>ตัวชี้วัด ต1.1 ม.1/1ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอร้อง</p>	5	5	10	<ol style="list-style-type: none"> 1. กิจกรรมกลุ่ม : บทบาทสมมุติ สถานการณ์งานวันเกิด 2. คำตอบที่ได้จากการตอบคำถามที่ฟังข้อความบรรยายครอบครัว 3. คำตอบที่ได้จากการตอบคำถามบทความเกี่ยวกับครอบครัวที่มีชื่อเสียง 4. Family tree และประโยคบรรยายแต่ละบุคคลในครอบครัว 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ประเมินการแสดงบทบาทสมมุติสถานการณ์งานวันเกิด โดยใช้แบบประเมินการแสดงบทบาทสมมุติ 2. ประเมินการฟังและการอ่านโดยใช้เกณฑ์การประเมินการฟังและการอ่าน 3. ประเมินการเขียนบรรยายบุคคลในครอบครัวจากการใช้คำศัพท์และไวยากรณ์ถูกต้อง ร้อยละ 60ขึ้นไป

	<p>คำแนะนำ และคำชี้แจงง่ายๆ ที่ฟังและอ่าน</p> <p>ต1.1 ม.1/2 อ่านออกเสียงข้อความ นิทาน และบทร้อยกรอง (poem)สั้นๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน</p> <p>ต1.1 ม.1/3 เลือกประโยคและข้อความให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง (non-text information) ที่อ่าน</p> <p>ต1.1 ม.1/4 ระบุหัวข้อเรื่อง (topic) ใจความสำคัญ (main idea) และตอบคำถามจากการฟังและอ่านบทสนทนา นิทาน และเรื่องสั้น</p> <p>ต1.2 ม.1/4 พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูลและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังหรืออ่านอย่างเหมาะสม</p> <p>ต1.3 ม.1/1 พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจำวัน ประสบการณ์ และสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว</p> <p>ต2.1 ม.1/1 ใช้ภาษา น้ำเสียง และกิริยาท่าทางสุภาพเหมาะสม ตามมารยาทสังคม และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา</p> <p>ต2.2 ม.1/1 บอกความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ การใช้เครื่องหมายวรรคตอน และการลำดับคำตามโครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย</p>					
รวมคะแนนก่อนสอบกลางภาค		15	15	30		

สอบกลางภาค			15	5	20	ข้อสอบกลางภาค 30 ข้อ 15 คะแนน แบบอัตนัย 5 คะแนน แบบปรนัย 10 คะแนน	
รวมคะแนนหลังสอบกลางภาค			30	20	50		
4	Life	<p>มาตรฐาน ต1.1 เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆ และแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล</p> <p>มาตรฐาน ต1.2 มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร แสดงความรู้สึกรู้สึก และความคิดเห็นได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>มาตรฐาน ต1.3 นำเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ โดยการพูดและการเขียน</p> <p>มาตรฐาน ต 2.1 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและนำไปใช้ได้เหมาะสมกับกาลเทศะ</p> <p>มาตรฐาน ต2.2 เข้าใจความเหมือนและความต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับภาษาและวัฒนธรรมไทย และนำมาใช้ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม</p> <p>ตัวชี้วัด</p> <p>ต1.1 ม.1/1 ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอร้อง คำแนะนำ และคำชี้แจงง่ายๆ ที่ฟังและอ่าน</p> <p>ต1.1 ม.1/2 อ่านออกเสียงข้อความ นิทาน และบทร้อยกรอง (poem)สั้นๆ ถูกต้องตาม</p>	8	4	12	<ol style="list-style-type: none"> 1. พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจำวัน ประสบการณ์ สิ่งแวดล้อมใกล้ตัว 2. พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับกิจกรรมที่สนใจและทำในเวลาว่าง 3. พูดและเขียนเกี่ยวกับอาชีพ โดยใช้สำนวนภาษาและข้อความที่เรียนมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่น่าสนใจ 4. แบบฝึกหัด 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ประเมินการเขียนบรรยายบุคคลในครอบครัวจากการใช้คำศัพท์และไวยากรณ์ถูกต้อง ร้อยละ 60ขึ้นไป 2. คะแนนความถูกต้องของแบบฝึกหัด

		<p>หลักการอ่าน</p> <p>ต1.1 ม.1/3 เลือกประโยคและข้อความให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง (non-text information) ที่อ่าน</p> <p>ต1.2 ม.1/1 สนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง กิจกรรมและสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวัน</p> <p>ต1.2 ม.1/4 พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูลและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังหรืออ่านอย่างเหมาะสม</p> <p>ต1.2 ม.1/5 พูดและเขียนแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ใกล้ตัว กิจกรรมต่างๆ รวมทั้งให้เหตุผลสั้นๆ ประกอบอย่างเหมาะสม</p> <p>ต1.3 ม.1/1 พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง กิจกรรมประจำวัน ประสบการณ์ และสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว</p> <p>ต2.1 ม.1/1 ใช้ภาษา น้ำเสียง และกิริยาท่าทางสุภาพเหมาะสม ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา</p> <p>ต2.2 ม.1/1 บอกความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ การใช้เครื่องหมายวรรคตอน และการลำดับคำตามโครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย</p>				
--	--	---	--	--	--	--

5	Keep fit!	<p>มาตรฐาน ต1.1 เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆ และแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล</p> <p>มาตรฐาน ต1.2 มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร แสดงความรู้สึก และความคิดเห็นได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>มาตรฐาน ต1.3 นำเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ โดยการพูดและการเขียน</p> <p>มาตรฐาน ต 2.1 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและนำไปใช้ได้เหมาะสมกับกาลเทศะ</p> <p>มาตรฐาน ต2.2 เข้าใจความเหมือนและความต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับภาษาและวัฒนธรรมไทย และนำมาใช้ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม</p> <p>ตัวชี้วัด</p> <p>ต1.1 ม.1/1 ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอร้อง คำแนะนำ และคำชี้แจงง่ายๆ ที่ฟังและอ่าน</p> <p>ต1.1 ม.1/2 อ่านออกเสียงข้อความ นิทาน และบทร้อยกรอง (poem) สั้นๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน</p> <p>ต1.1 ม.1/3 เลือกประโยคและข้อความให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง (non-text</p>	8	4	12	<ol style="list-style-type: none"> 1. พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับความสามารถทางด้านกีฬาของตนเองและผู้อื่น 2. กิจกรรมคู่ สนทนาถามตอบเกี่ยวกับความสามารถทางด้านกีฬาของตนเอง 3. ตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและอ่าน 4. พูดและเขียนถาม-ตอบข้อมูลเกี่ยวกับความชอบและไม่ชอบกีฬาโดยใช้โครงสร้างที่เหมาะสม 5. แบบฝึกหัด 	<ol style="list-style-type: none"> 1. คะแนนจากการทำแบบฝึกหัด 2. ประเมินการพูดและการเขียนโดยใช้เกณฑ์การประเมินการพูดและการเขียน 3. ประเมินการเขียนบรรยายความชอบ/ไม่ชอบเกี่ยวกับกีฬาจากการใช้คำศัพท์และไวยากรณ์ถูกต้องร้อยละ 60 ขึ้นไป
---	-----------	--	---	---	----	---	---

	<p>information) ที่อ่าน</p> <p>ต1.2 ม.1/4 พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูลและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังหรืออ่านอย่างเหมาะสม</p> <p>ต1.2 ม.1/5 พูดและเขียนแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ใกล้ตัว กิจกรรมต่างๆ พร้อมทั้งให้เหตุผลสั้นๆ ประกอบอย่างเหมาะสม</p> <p>ต1.3 ม.1/1 พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง กิจกรรมประจำวัน ประสบการณ์ และสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว</p> <p>ต2.1 ม.1/1 ใช้ภาษา น้ำเสียง และกิริยาท่าทางสุภาพเหมาะสม ตามมารยาทสังคม และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา</p> <p>ต2.2 ม.1/1 บอกความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ การใช้เครื่องหมายวรรคตอน และการลำดับคำตามโครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย</p>					
รวมคะแนนก่อนสอบปลายภาค		16	14	30		
รวมคะแนนระหว่างเรียน สอบวัดผลปลายภาค		46	34	80		
สอบวัดผลปลายภาค		10	10	20		
รวมคะแนนทั้งหมด		56	44	100		